

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 - đơn vị bầu cử số 1 thôn Đông Phú, xã Nam Trung (Tiền Hải).



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ bầu cử tại thôn Phần Vũ Nam, xã Thụy Xuân (Thái Thụy).



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách, tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ).

đúng thời gian, đúng địa điểm, phần đầu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất.

THU HIỆN

* Sáng ngày 20/5, đoàn kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Thái Thụy.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Thái Thụy đã cơ bản hoàn tất. Công tác tuyên truyền bầu cử được đẩy mạnh gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với công tác tuyên truyền, huyện và các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận

xã hội về cuộc bầu cử, định hướng kịp thời; đồng thời, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để không làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hai xã Thụy Xuân, Thụy Trường và nghe lãnh đạo huyện báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Thái Thụy tiếp tục tập trung rà soát tất cả công việc từ nay đến ngày bầu cử để triển khai thực hiện tốt. Tiếp tục rà soát, nắm chắc danh sách cử tri đi làm ăn xa, cử tri là ngư dân đánh bắt xa bờ, cử tri đang cách ly để chốt chính xác danh sách cử tri đi bầu cử. Đối với cử tri là ngư dân, cần tập trung tuyên truyền, vận động bà con

tham gia bỏ phiếu sớm trước khi đi biển. Đối với khu vực bỏ phiếu ở những không gian nhỏ, hẹp, cần nghiên cứu bố trí thêm rạp ở ngoài để người ứng cử có chỗ ngồi chờ bỏ phiếu, đồng thời bảo đảm giãn cách trong phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung hoàn thiện công tác trang trí khánh tiết tại các khu vực bầu cử. Tăng cường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động để cử tri nắm được thời gian, địa điểm để đi bầu cử, đồng thời tạo không khí phấn khởi trong toàn dân hướng về ngày bầu cử. Thường xuyên rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, quần dự chi chế phiếu bầu, con dấu. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử, lưu ý những vấn đề như giãn cách, đeo khẩu

trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt; sẵn sàng phương án nếu có tình huống liên quan đến dịch Covid-19 xảy ra. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nắm chắc mọi diễn biến, tình hình, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

ĐÀO QUYN

* Chiều ngày 20/5, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ).

Đến nay, xã Quỳnh Hội đã lập danh sách trên 7.000 cử tri, trong đó 1.600 cử tri đi làm ăn xa. Cơ sở vật chất tại các điểm

bầu cử được chuẩn bị chu đáo. Có 49 trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh Covid-19 xã An Thái, vì vậy xã Quỳnh Hội đã xây dựng và triển khai phương án cụ thể cho việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch như vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng các điểm bầu cử.

Sau khi kiểm tra các điểm bầu cử trên địa bàn xã, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị bầu cử của xã Quỳnh Hội; đề nghị địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn cho cử tri đi ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

THU THẢO

(Đài TTTT Quỳnh Phụ)

* Chiều ngày 20/5, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Sơn Hà và Công ty TNHH Phúc Kiến (cụm công nghiệp Vũ Ninh, Kiến Xương) trao 82 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho công nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân, qua đó động viên, khích lệ công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện lao động hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, đạt năng suất cao, hiệu quả tốt.

PHẠM HƯNG

(Đài TTTT Kiến Xương)

Tặng quà công nhân lao động

* Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy vừa tổ chức kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Kiểm tra tại Công ty TNHH Giấy dệt Thái Thụy và Công ty TNHH Phú Tồn, đối với công tác bầu cử, các doanh nghiệp đã tổ chức tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tạo điều kiện để người lao động thực hiện đầy đủ quyền

công dân trong bầu cử. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cùng với chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, các doanh nghiệp yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; bố trí giãn ca làm việc, bữa ăn ca chia làm nhiều ca và xây dựng kịch bản cụ thể khi có dịch.

Nhân dịp tháng công nhân và tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và gần 2.000 mũ bảo hiểm xe máy để động

viên công nhân lao động của 2 doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG

* Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức tặng công nhân, người lao động Công ty TNHH Máy xuất nhập khẩu Đạt Vinh (xã An Hiệp), Công ty Cổ phần TMSX công nghiệp Trang An (xã An Tràng), Công ty TNHH Hoa Đô 3 (xã An Dục) 2.700 tuýp viên Vitamin C sủi giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe trong mùa nắng nóng và 25 chiếc quạt bàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Liên

TRINH CƯỜNG

đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri tham gia bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho đoàn viên công đoàn.

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục trao tặng các phần quà hỗ trợ người lao động tại các công đoàn cơ sở với tổng số 5.118 tuýp viên Vitamin C sủi và 340 chiếc quạt bàn có tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực tạo không khí thi đua sôi nổi trong các công đoàn cơ sở chào mừng tháng công nhân và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đẩy nhanh thời gian, bảo đảm kết thúc năm học theo đúng kế hoạch

Từ ngày 17 - 22/5 là tuần thứ 2 ngành Giáo dục Thái Bình thực hiện dạy và học trực tuyến. Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm học và giữ vững chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục đẩy nhanh tiến độ dạy và học, linh hoạt các phương án kiểm tra, đánh giá học sinh. Đặc biệt, xây dựng phương án, ưu tiên cao nhất đối với nội dung ôn tập, đáp ứng các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT cho học sinh cuối cấp.



Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) hoàn thành bài kiểm tra cuối học kỳ II tại nhà.

cần có giải pháp cụ thể, chi tiết hỗ trợ học sinh không có hoặc ít có điều kiện học trực tuyến hoặc không có điều kiện tham gia bài kiểm tra trực tuyến cuối học kỳ II hoặc do cách ly không thể tham gia bài thi trực tiếp.

Linh hoạt các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh

Năm học 2020 - 2021, Trường THPT Phụ Dục có 1.904 học sinh, trong đó có 641 học sinh lớp 12. Thấy giáo Trần Duy Sử, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngay từ cuối tháng 4, nhà trường đã chỉ đạo các thầy cô giáo bộ môn lớp 12 vừa ôn tập vừa tiến hành kiểm tra học kỳ II. Bởi vậy, đến thời điểm này, học sinh khối 12 đã hoàn thành việc kiểm tra, bước vào giai đoạn ôn tập chính thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đối với học sinh khối 10, 11, bên cạnh việc dạy học trực tuyến, nhà trường đang xây dựng phương án kiểm tra cuối học kỳ II theo hình thức trực tuyến với các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Đối với những em không có hoặc ít có điều kiện tham gia bài kiểm tra theo hình thức này, nhà trường sẽ bố trí giáo viên đến nhà của từng em để hỗ trợ các em hoàn thành bài kiểm tra cuối học kỳ II. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt, các em sẽ sớm trở lại trường để kiểm tra theo hình thức trực tiếp không chỉ với 3 môn Toán,

Ngữ văn, Tiếng Anh mà với tất cả các môn học còn lại.

Đối với học sinh tiểu học, các cơ sở giáo dục thực hiện linh hoạt các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp với từng khối lớp. Cô giáo Hà Thị Lân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) cho biết: Năm học này, nhà trường có 756 học sinh. Để hoàn thành kế hoạch năm học trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Ban Giám hiệu nhà trường đã họp và triển khai đến toàn bộ giáo viên nhà trường các hình thức kiểm tra, đánh giá học kỳ II phù hợp với từng khối lớp. Theo đó, đối với học sinh lớp 1, nhà trường thông tin đến phụ huynh học sinh thời gian đến trường nhận đề và nộp bài cho giáo viên bảo đảm giãn cách theo quy định. Đối với học sinh lớp 2, lớp 3, giáo viên sẽ gửi đề qua mạng internet để phụ huynh in cho học sinh làm hoặc phụ huynh liên hệ trực tiếp với giáo viên để nhận đề kiểm tra. Đối với học sinh lớp 4, lớp 5 đã quen với hình thức học trực tuyến, nhà trường tổ chức cho các em kiểm tra trực tuyến và có giáo viên giám sát. Đến ngày 17/5, nhà trường đã hoàn thành việc kiểm tra cuối học kỳ II, giáo viên đang tiến hành chấm bài và sẽ thông báo điểm kiểm tra sớm nhất đến học sinh và phụ huynh học sinh.

Với kế hoạch rõ ràng, bài bản, sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt của các nhà trường, các trường học sẽ bảo đảm kết thúc năm học trước ngày 31/5. Các em học sinh lớp 9, lớp 12 sẽ có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho những kỳ thi quan trọng sắp tới.

ĐẶNG ANH

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kể từ ngày 20/5/2021; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí Trương Văn Cường phát huy năng lực, sở trường về chuyên môn, nghiệp vụ, nhanh chóng nắm bắt công việc mới đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, công chức, người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí Trương Văn Cường hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những đóng góp thiết thực trên cương vị công tác mới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu để triển khai thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, phát triển các loại hình nghệ thuật đặc sắc của Thái Bình như hát chèo, múa bát đật, múa rối nước... Bên cạnh đó, cần có chiến lược phát triển thể thao trong giai đoạn tới, chú trọng những môn thể thao thành tích cao có thể mạnh, tiềm năng và có vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân. Về lĩnh vực gia đình, cần tham mưu xây dựng gia đình bền vững, thực sự là nền tảng phát triển xã hội. Về phát triển du lịch, tham mưu phát triển hạ tầng du lịch, các gói sản phẩm du lịch đủ sức thu hút du khách lưu trú tại Thái Bình. Ngoài ra, cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, khai thác cơ sở vật chất của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trương Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hứa trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, nỗ lực học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm cùng với tập thể ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

381 TỶ ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

mà còn có vốn để duy trì và phát triển sản xuất. Thời gian tới, các TCTD tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của ngành Ngân hàng và của tỉnh. Tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế, thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, không ngừng phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại..., từ đó tạo nguồn lực để tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Ngân hàng và của tỉnh.

THÁI BÌNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 20/5, 169 trường hợp nguy cơ là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến cách ly tại khu cách ly tập trung Đại học Thái Bình, nâng tổng số người cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện lên 797 người.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm 2.772 mẫu bệnh phẩm, trong đó 2.759 mẫu âm tính với SARS-CoV-2; 5 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 và 8 mẫu không xác định đều là mẫu xét nghiệm của bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã công bố trước đó.

* Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Thái Bình đã kêu gọi, vận động hỗ trợ người dân và lực lượng trực chốt kiểm soát dịch tại các khu vực phong tỏa của thành phố.

Hội LHPN thành phố đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các cá nhân, doanh nghiệp 20 thùng mì tôm, 30 thùng nước khoáng đóng chai và 4 tạ gạo, tổng trị giá hơn 10 triệu đồng. Số nhu yếu phẩm này được chuyển đến cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Hội LHPN phường Kỳ Bá để trao tặng lực lượng tham gia phòng, chống dịch và các hộ dân tại các khu vực phong tỏa của phường Kỳ Bá.

Trong thời gian tới, cùng với việc vận động ủng hộ nhu yếu phẩm, các cấp hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

* Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa tổ chức trao tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát dịch, tổ bầu cử, khu cách ly tập trung và tổ cấp cần cứu cấp công dân gắn chip điện tử lưu động trên địa bàn các huyện Thái Thụy, Kiến Xương và Quỳnh Phụ.

Trong dịp này, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã trao tặng lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở 1.200 khẩu trang vải, 2.850 khẩu trang y tế, 40 chai dung dịch sát khuẩn, 120 chai nước muối, 250 kính chắn giọt bắn, 25 thùng nước đóng chai và 4 thùng bánh. Số nhu yếu phẩm trên được trích từ nguồn quỹ đóng góp của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ THÁI BÌNH

Mã số thuế: 0301466348-004.

Địa chỉ: Xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh 080200000901 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp lần đầu ngày 14/02/2001, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 27/7/2004.

Vào khoảng từ tháng 02/2020 đã làm thất lạc 01 (một) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cấp ngày 18/7/2001, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T000042 QSDĐ/704; Diện tích đất: 554.505m²; Địa chỉ thửa đất: Xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.

Trong vòng 20 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu không có ai tranh chấp, khiếu nại hoặc không tìm được, chúng tôi xin cấp có thẩm quyền cấp lại giấy tờ khác.